

เลือกฤดูกาลให้เหมาะสม

ประเทศนิวซีแลนด์มีสภาพอากาศปานกลางไม่หนาวจัดและไม่ร้อนมากนัก อย่างไรก็ตามพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศนิวซีแลนด์อยู่ติดชายฝั่งทะเล จึงมีอากาศอบอุ่น ฝนตกปานกลาง และแสงแดดจ้า

ฤดูร้อน (ตั้งแต่ธันวาคม-กุมภาพันธ์) จะเป็นช่วงที่อากาศอบอุ่นเหมาะแก่การท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก แต่อากาศอาจหนาวเย็นลงในช่วงกลางคืน ที่สำคัญค่าที่พักแรมและกิจกรรมต่างๆ จะมีราคาสูงกว่าปกติ เพราะเป็นฤดูท่องเที่ยว

ฤดูใบไม้ร่วง (ตั้งแต่มีนาคม-พฤษภาคม) จะพบว่าอากาศเริ่มเย็นและมีช่วงเวลากลางวันที่ยาวขึ้น แต่ก็ทดแทนด้วยภาพบรรยากาศใบไม้เปลี่ยนสีอันงดงาม นอกจากนี้ทางตอนใต้ของเกาะใต้อาจพบหิมะตกได้ในช่วงปลายฤดู

ฤดูหนาว (ตั้งแต่มิถุนายน-สิงหาคม) จะเป็นช่วงที่อากาศหนาวเย็นที่สุดและมีฝนตกชุกมากอีกด้วย ซึ่งช่วงนี้จะเหมาะสำหรับการเล่นสกีและการเดินบนธารน้ำแข็งมากที่สุด แต่เนื่องจากพื้นผิวถนนมักเป็นน้ำแข็งและลื่น จึงอาจพบว่าทางหลวงหลายสายโดยเฉพาะสายที่ตัดผ่านภูเขา มักจะถูกปิด

ฤดูใบไม้ผลิ (ตั้งแต่กันยายน-พฤศจิกายน) ถือเป็นช่วงที่เรามีโอกาสเผชิญกับทุกสภาพอากาศ ตั้งแต่หนาวและหนาวจัด (เป็นน้ำแข็ง) ไปจนถึงอบอุ่นและร้อนเลย และความเป็นช่วงที่หิมะกำลังเริ่มละลาย จึงทำให้น้ำภายในแม่น้ำต่างๆ สวยใสและมีปริมาณมาก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเล่นกีฬาทางน้ำ

จองรถเช่า

ในการเที่ยวนิวซีแลนด์ให้ทั่วถึงและสนุก ควรเลือกวิธีการขับรถเช่า เพราะหากมีแผนเที่ยวนอกเมืองจะค่อนข้างลำบากและเสียเวลามาก ที่สำคัญด้วยความที่นิวซีแลนด์มีภูมิประเทศและธรรมชาติอันงดงามเป็นทุนเดิม หากขับรถด้วยตนเองจะสามารถจดชมทิวทัศน์ได้ตามใจชอบ และยังสามารถแชร์ค่าใช้จ่ายกรณีเดินทางกันเป็นกลุ่มได้ด้วย

การเช่ารถ แนะนำให้จองจากเมืองไทย เนื่องจากการตัดสินใจเลือกบริษัทและประเภทของรถเช่า นั้นค่อนข้างมีตัวเลือกมาก ทำให้เสียเวลาและบางครั้งยังไม่ได้รถที่ต้องการ ปัจจุบันสามารถเข้าไปสำรวจราคาและประเภทรถจากหลายๆ แห่งทางเว็บไซต์ แล้วนำมาเปรียบเทียบกัน จากนั้นก็วางแผนว่าจะเริ่มใช้รถจากเมืองไหนถึงเมืองไหน และไปสิ้นสุดที่เมืองไหน เมื่อได้บทสรุปทั้งสองส่วนนี้แล้ว ก็เข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัทเช่ารถแล้ว ทำการจองรถผ่านเว็บเลย ซึ่งจะมีการคำนวณราคาออกมาโดยอัตโนมัติ (ใช้บัตรเครดิตจ่ายค่าเช่ารถ) ทั้งนี้เวลาเช่ารถจะมีการสอบถามถึงเรื่องการทำประกันรถด้วย ขอแนะนำให้ทำประกันไว้ เพราะเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น ต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะมาก ไม่คุ้มกับค่าประกันที่ต้องเสีย

ตัวอย่างบริษัทเช่า

Hertz, Budget, Avis พวกนี้ดีค่ะ เพราะว่าเป็นสากลแล้วก็น่าจะมีเคาเตอร์ที่สนามบินนะค่ะ (ไม่แน่ใจเพราะเราลงที่ CHC ค่ะ) โดยปกติแล้วถ้าคืนต่างเมืองจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มค่ะ แต่บางเจ้าก็จะมีแถมตัวเรือข้ามฟากด้วยค่ะ แล้วบางทีก็ถ้าไปจาก CHC ไปที่โอ๊คแลนด์จะถูกกว่าด้วยค่ะ ลองเปรียบเทียบราคาดูแล้วของ Ace น่าจะถูกที่สุดส่วนสามเจ้าดัง ๆ ข้างบนจะราคาสูงหน่อย

<http://www.apexrentals.co.nz/>

ความคิดเห็นบางท่าน

ผมเลือกบริษัทให้เช่ารถชื่อ **Apex Car Rental** ซึ่งเป็นบริษัทของคนนิวซีแลนด์ ไม่เลือกใช้รถจากบริษัทชื่อดังที่เรารู้จักอย่าง Budget หรือ Avis เพราะ ค่าเช่าถูกกว่ามาก และ สามารถนำรถลงเรือโดยสารข้ามฟากระหว่างเกาะเหนือ-เกาะใต้ได้เลย โดยไม่ต้องเปลี่ยนรถ ถ้าใช้รถจากบริษัทต่างชาติ เราจะต้องคืนรถที่เกาะหนึ่ง ลงเรือ แล้วไปเอารถคันใหม่เมื่อขึ้นฝั่งอีกเกาะ รถเช่าท้องถิ่นจะมีข้อจำกัด ที่ศูนย์บริการมีน้อยกว่า เฉพาะในเมืองใหญ่ๆ เท่านั้น แต่รถผมไม่มีปัญหา จึงไม่ต้องติดต่อศูนย์บริการเลยตลอด ๑๔ วัน

สำหรับผมแนะนำ Apex Car ครับ เพราะสำนักงานมีเกือบทุกเมือง รถสภาพใหม่ ราคารวมประกันรอบคันหลังคา+กระจกก็ไม่แพงครับ

ส่วนเราตอนนี้จองของ Apex เอาไว้ รู้สึกว่าเจ้านี้ให้ child car seat ฟรีค่ะ แต่ทุกบริษัทจะมีบริการหมด บ้างก็ฟรี บ้างก็ให้เช่า ต้องลองเองค่ะ แล้วถึงจะเห็นรายละเอียด

การบริการและการทำเอกสารต่าง ๆ ของ Apex มีอาชีพและมาตรฐานค่ะ รวมทั้งให้แผนที่ต่างหากที่ Apex ทำขึ้นทั้งเกาะเหนือและเกาะใต้ ที่ไม่ได้มีแจกอยู่ใน shelf ของ AA และ Jason ขับดีค่ะ ขับสบาย เครื่องแรง ใหม่ สะอาดมาก

<http://www.omegarentalcars.com/>

<http://www.jucy.co.nz/>

ที่มีสัญลักษณ์เป็นสีเขียวและมีแผ่นางมาริลีน มอนโร เป็น Presenter ได้รับคำตอบว่าต้องเช่าอย่างน้อย 3 วันถึงจะเช่าได้

<http://www.backpackercampervans.com/>

ที่เช่าบริษัทนี้เพราะเดินผ่านบริษัทแล้วเห็น Honda Jazz เครื่อง 1300 ปี 2002 สีส้มจอดอยู่ รถคูตีทั้งภายนอกและภายใน น่ารัก กะทัดรัด สีจับโดนใจ เลยเข้าไปถาม ราคาเดือนมีนาคมอยู่ที่ 39 NZ\$ ค่าประกันวันละ 12 และต้องรูดการ์ด Bond อีก 220 แต่ถ้าเป็นบริษัทอื่น Model ที่เทียบเท่าและเช่าระยะสั้นยังอยู่ที่ 48\$ ใจเรื่อง Bond นี้ บริษัท International จะมีอาชีพกว่า ไม่ต้องมี bond โดยเฉพาะ บริษัท Avis ไม่ต้องให้หมายเลขบัตรเครดิตเลยด้วยซ้ำ แต่ว่า Avis บริษัทไม่ได้อยู่บน Beach Road แต่อยู่ที่ถนน Nelson Street บริษัท Backpacker นี้ยังต้อง bond อยู่เลย แต่บริษัทไม่ถามวันที่วันมารับรถจะได้ Honda Jazz หรือเปล่า ขึ้นอยู่กับว่าอีก 6 ชั่วโมงของวันนี้จะมีคนมาเช่ารถคันนี้ออกไปหรือเปล่า แต่ก็จะจัดรถในระดับเดียวกัน หรือ upgrade

พอวันรุ่งขึ้นมารับรถ เจ้าหน้าที่คนเดิมบอกว่า Honda Jazz มีคนเช่าออกไปแล้วเมื่อวาน เสียใจด้วยนะ แต่บริษัทก็ได้จัด Toyota Compact เครื่อง 1300cc รถปี 1999 ขับมาเสกกว่ากิโลไว้ให้ รุปร่างสี่เหลี่ยมเป็นตู้ คันใหญ่กว่า Honda Jazz เราเรียกว่า รถตู้ปลา กระจกใสรอบด้าน พอขึ้นไปลองนั่งดูเท่านั้น ปรากฏว่าชอบ รู้สึกกว้าง และสูง ทักษะวิสัยในการมองทาง มองถนนดี และประตูด้านหลังสามารถเปิดแบบข้างบรรทุกกระเป๋าสะดวก และเวลาไปนั่งข้าง Lake ก็ใช้รับประทานอาหารได้

<http://www.acerentals.co.nz/>